
Félagsfundur 8. október 2014 

 

  Kjaraþing 

 
 

Ár 2014 miðvikudaginn 8. október var haldinn félagsfundur í Lionsalnum 4 hæð 

Alþýðuhússins og hófst hann kl. 19.  26 félagsmenn tóku þátt í fundinum. 

 

Þátttakendur þurftu að skrá sig fyrirfram á fundinn 

 

Formaður Úlfhildur Rögnvaldsdóttir settin fundinn og bauð fundarmenn velkomna. 

Eiður Stefánsson kynnti skipulag fundarins en fundarmönnum var skipt í þrjá hópa sem 

fjölluðu um kjaramál, hlutverk verkalýðshreyfingarinnar og velferð. 

 

Hóparnir fjölluðu um alla málaflokkana og gáfu svo stig í lokin þeim atriðum sem menn töldu 

mikilvægasta af þeim atriðum sem fram komu í umræðunum undir hverjum málaflokki. 

 

Í kaffihléi var dreift spurningalista vegna komandi kjarasamninga og um þjónusti félagsins 

o.fl. sem fundarmenn svöruðu og skildu eftir í kjörkassa. 

 

Skrifstofan mun vinna úr niðurstöðum fundarins. Þær koma til með að nýtast fulltrúum 

félagsins sem fara á þing ASÍ í næsta mánuði þar sem þessir málaflokkar verða á dagskrá. 

Einnig munu svörin á spurningalistanum nýtast félaginu vegna starfsemi félagsins og við 

komandi kjarasamningagerð. 

. 

 

        Úlfhildur Rögnvaldsdóttir. 

 


